



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ผู้จัดการรายวัน แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ม.รังสิต กล่าวว่า วันที่ 21 พ.ค.นี้ จะเข้าร่วม “เดินเพื่อผู้ป่วย” ที่จัดโดย นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญและเครือข่ายฯ จากวัดป่าวชิรโพธิญาณ อ.โพทะเล จ.พิจิตร เพราะต้องการ รมรณรงค์ให้รัฐบาลรับรู้ถึงความต้องการของประชาชนและถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด เพราะแม้จะปลด ล็อกแต่ รั้วยังผูกขาดเพื่อนายทุน ขณะที่ประเทศลาวก้าวหน้าถึงขั้นติดต่อซื้อรังผึ้งจากพัทลุงเพื่อนำไปเลี้ยงในไร่กัญชา ผลิต นำผึ้งกัญชาส่งออกไปตะวันออกกลาง ส่วนม.รังสิตแม้จะได้รับอนุญาตให้ทำวิจัยกัญชารักษาโรค แต่ขั้นตอนยุ่งยากมาก ที่สำคัญกฎหมายใหม่อนุญาตให้ปลูก 50 ต้นเพื่องานวิจัย ซึ่งไม่เพียงพอ</p> <p>ด้านนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาฯ เห็นว่าควรจะออกพ.ร.บ. กัญชา กัญชง และกระท่อม อีก 1 ฉบับ เพราะหากอยู่ภายใต้พ.ร.บ.ยาเสพติดจะทำให้ปลดล็อกยาก โดยกัญชาใช้ทาง การแพทย์ได้แต่ยังเป็นยาเสพติด จึงต้อง มีกฎหมายใหม่เข้ามาดูแล และอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>-เสนอข่าว วันนี้ (21 พ.ค.) เป็นวันสุดท้ายที่อย.เปิดให้แจ้งครอบครองกัญชาถึงเวลา 16.30 น. เช่นเดียวกับการ แจ้งผ่านอินเทอร์เน็ทซึ่งต้องยื่นเอกสารให้ครบเหมือนกับการแจ้งครอบครองที่ อย. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ป่วยที่อาจไปแจ้งหรือดำเนินการที่ อย.หรือสสจ.ไม่ทัน โดยอย.จะขึ้นทะเบียนเฉพาะผู้ป่วยที่แจ้งข้อมูลครบเท่านั้น</p> <p>นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ขณะนี้ยอดผู้แจ้งครอบครองกัญชาทั่วประเทศมีประมาณ 16,000 กว่าราย คาดว่าวันที่ 21 พ.ค. จะมีผู้มาแจ้งครอบครองที่ อย.ถึง 1,000 ราย ได้ตั้งเต็นท์บริเวณด้านหน้าตึก 6 ศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จแล้ว 2 หลัง และจะเพิ่มเต็นท์อีก 2 หลัง หลังวันที่ 21 พ.ค. จะรวบรวมยอดทั้งหมดรวมทั้ง ข้อมูลจากสภากาชาดไทยเพื่อวางระบบบริหารจัดการในการให้ขึ้นทะเบียนเพื่อครอบครองโดยไม่ต้องรับโทษ</p> <p>โดยวันนี้จะมีการหารือร่วมกันระหว่างองค์การเภสัชกรรมและกรมการแพทย์ ในเวลา 13.00 น. เพื่อทำความเข้าใจ รายละเอียดในการบริหารจัดการน้ำมันกัญชาล็อตแรก ที่อก.ผลิต 2,500 ขวด ในช่วงปลาย ก.ค.</p> <p>นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ รุ่นที่ 3-6 ใน วันที่ 13-14 มิ.ย. 2-3 ก.ค. 5-6 ส.ค. และ 2-3 ก.ย. ได้เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์แล้วทุกรุ่นตั้งแต่ 16 พ.ค. ที่ ผ่านมา รับรุ่นละ 200 คน ขอประชาสัมพันธ์ให้แพทย์และเภสัชกรที่สนใจรีบมาลงทะเบียนเพราะใกล้จะเต็มจำนวนแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว นายดำริห์ รัตนชินกร นายกสมาคมการท่องเที่ยว จ.ปราจีนบุรี และ ผจก.ศักดิ์สุภาศรีสปอร์ต ร่วมกับสมาคม แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย และบ. เบญจอนันตรา จก. ร่วมกันจัดอบรมเสวนา “กัญชาทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วย” ในวันที่ 20-21 พ.ค. มีผู้ป่วยกว่า 100 คน มาร่วมยื่นขอสิทธิประโยชน์และเสวนา</p>
<p>มติชน</p>	<p>บทความ</p> <p>-กล่าวว่า นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จัดโครงการรณรงค์ “เดินเพื่อผู้ป่วย” ในวันที่ 21 พ.ค.- 9 มิ.ย.นี้ รวม 20 วัน เริ่มเดินจากวัดป่าวชิรโพธิญาณ จ.พิจิตร ถึงวัดบางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี รวมระยะทาง 265 กม.</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์ ข่าวปนคน คนปนข่าว คมชัดลึก</p>	<p>-เสนอบทความกล่าวถึงการเดินเพื่อผู้ป่วย ของมูลนิธิข้าวขวัญ ว่า จุดประสงค์หลักๆ เพื่อเปิดเสรีกัญชารักษาโรค ปลด กัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เพื่อมาใช้สำหรับการรักษาโรค และระดมเงินมาทำยา คาดว่าในแต่ละวัน จะมีคนเดินประจำร่วมกับทีมงานราว 100 คน และประชาชนที่มาสวมทบเป็นรายวัน บางวันอาจถึง 300 คน โดยวันแรก เวลา 13.00-15.00 น. จะมีเสวนา สิทธิและความสำคัญของการเข้าถึงยา กัญชา ณ วัดบ้านหนองบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ม.รังสิต อ.เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายก สภาการแพทย์แผนไทย นายสายชล ศรีทนต์ เครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรังและประธานเครือข่ายเพื่อนมะเร็ง</p> <p>วันที่ 1 มิ.ย. เรื่องความก้าวหน้าการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ ณ วัด โคกพระ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เวลา 16.30 - 18.30 น. โดย ผศ.นพ.ดร. บัณฑิตพงษ์ เกษสมบุรณ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์ คุณภาพชีวิต</p>	<p>เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ภก.ดร.ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต ภก.ดร.ยงศักดิ์ ตันติปฏิภก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ กรรมการมูลนิธิหมอชาวบ้าน และมูลนิธิสุขภาพไทย</p> <p>วันที่ 7 มิ.ย. เวลา 16.30 - 18.30 น. เรื่องประสบการณ์ผู้ป่วย 5 โรคสำคัญกับน้ำมันเดซา ณ วัดสี่พรต อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยนายประพจน์ ภูทองคำ ผู้ป่วยที่ใช้ไขมันกัญชาเดซา และวันที่ 8 มิ.ย. เวลา 13.00-15.00 น. เรื่องนโยบายและกฎหมายเพื่อกัญชาทางการแพทย์ ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดย ศ.นพ. อีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ภญ.ดร.นิตดา เกียรติยิ่งอังสาลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จุฬาฯ และทุกจุดแวะพักจะมีการเสวนาอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้กัญชารักษาโรค เวลา 17.00-18.30 น. ทุกวัน</p> <p>อ.เดซา กล่าวว่า หลักสำคัญคือต้องกินในปริมาณที่น้อยๆ ค่อยเพิ่มไปตามอาการของคนไข้ การทำให้กัญชาถูกกฎหมาย จะช่วยให้ควบคุมได้ และยอดผู้ป่วยแจ้งขอรับน้ำมันกัญชา ณ วันที่ 15 พ.ค. เกิน 20,000 คนแล้ว ซึ่งหากได้รับอนุญาตให้ทำน้ำมันกัญชาแจกผู้ป่วยได้จะมีกำลังการผลิตไม่เกิน 10,000 ขวด และหากมีความต้องการมากกว่านี้ หน่วยงานภาครัฐต้องเป็นผู้ให้คำตอบแก่ภาคประชาชน</p> <p>-เสนอบทความว่า วันที่ 21 พ.ค. เป็นวันสุดท้ายของการแจ้งครอบครองกัญชา ซึ่งประเด็นที่หลายคนกังวลคือ การจับกุมผู้ครอบครองกัญชา และยากัญชาจะมีเพียงพอหรือไม่ โดยเรื่องการจับกุมที่น่าห่วง คือ ผู้มาแจ้งครอบครองกับออย. มีประมาณหลักหมื่นแต่หลายฝ่ายเคยคาดการณ์ว่าน่าจะมีถึงแสนคน จึงน่าจะมีคนไม่แจ้งอยู่อีกมาก ส่วนคนที่มีใบอนุญาตครอบครองแล้ว สามารถครอบครองของเดิมที่มีอยู่ได้จนถึงวันตามที่แจ้งไว้ ส่วนประเด็นเรื่องยากัญชา ผู้ป่วยที่แจ้งครอบครองแล้วจะมีกัญชาไว้ใช้รักษาตัวเองได้ตามปริมาณ จำนวน และระยะเวลาที่แจ้งไว้ และอก. จะได้ล็อตแรกในปลาย ก.ค. - ต้น ส.ค. นี้ แต่จะต้องสั่งใช้โดยแพทย์ที่ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น ดังนั้นผู้ป่วยที่ต้องการใช้กัญชารักษา ต้องไปพบแพทย์ตามโรงพยาบาลรพ.หรือคลินิกที่ได้รับอนุญาตให้จ่ายกัญชาได้ นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังสามารถเข้าถึงได้ผ่านโครงการวิจัยต่างๆ รวมถึงการพิจารณาน้ำมันกัญชาสูตร อ.เดซา หากคณะกรรมการฯ เห็นว่าเข้าข่ายเป็นตำรับยาที่หมอพื้นบ้านสามารถจ่ายได้ อ.เดซาจะสามารถจ่ายน้ำมันกัญชาแก่คนในชุมชนหรือพื้นที่ของตนเองได้ แต่หากจะทำให้จ่ายได้ทั่วประเทศ ต้องรอผลการวิจัยร่วมกับจุฬาฯ เพื่อยื่นเป็นตำรับยาที่ 17 ที่แพทย์แผนไทยสั่งจ่ายได้ จะทำให้เข้าถึงยาได้มากขึ้น</p>
<p>ผวก.รายวัน สยามรัฐ ไทยโพสต์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า ช่องเวิร์คพอยท์ เว็บไซต์ mthai ไทยรัฐออนไลน์ ผวก.ออนไลน์ เว็บไซต์นิวส์ทีวี</p>	<p>โคเวตา รมว.สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยในงานสัมมนาของพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับผลโพลที่คนส่วนใหญ่อยากให้ป็นรมว.สธ. ว่า เสนอไขของพรรคฯ คือ ความจงรักภักดี ตั้งใจทำงาน ไม่มีความขัดแย้ง รักประชาชน รับนโยบายภูมิใจไทยไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม หากร่วมรัฐบาลกับใครที่ไม่เอากัญชาจะไม่ร่วม จะเป็นฝ่ายค้าน</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ คมชัดลึก แนวหน้า เดลินิวส์ เว็บไซต์ช่อง เวิร์คพอยท์ เว็บไซต์ mthai ไทยรัฐออนไลน์ ผวก.ออนไลน์ เว็บไซต์ นิวส์ทีวี</p>	<p>เหตุทะเลาะวิวาทในรพ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 10 กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากปลัด สธ. ให้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ หลังเกิดเหตุบุกรุกทำร้ายผู้ป่วยที่กำลังรักษาในห้องฉุกเฉิน รพ.เหล่าเสือ จ.อุบลราชธานี และเหตุทำร้ายญาติผู้ป่วยที่รพ.เลิงนกทา จ.ยโสธร พร้อมกำชับให้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุและเรียกร้องค่าเสียหายจากการทำลายเครื่องมือแพทย์ให้ถึงที่สุด โดยรพ.เหล่าเสือก็กัมีผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ส่งรักษาต่อที่รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เครื่องวัดความดันโลหิตได้รับความเสียหาย ส่วนรพ.เลิงนกทา ญาติผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ ได้สั่งการให้รพ.ทุกแห่งในเขตสุขภาพประสานงานตำรวจทันทีหากมีผู้ป่วยจากการทะเลาะวิวาทเข้ามารักษา และให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกันญาติหรือสื่อประตุนิรภัยทันที รวมทั้งติดกล้องวงจรปิดเพิ่ม โดยสธ.กำหนดมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรพ. โดยเฉพาะบริเวณห้องฉุกเฉิน ดังนี้ 1.ให้จัดทำแนวทางปฏิบัติป้องกันและจัดการความรุนแรง ทบตวน ผึกซ้อมและปรับปรุงเป็นประจำ 2.จัดทำระบบควบคุมประตู หรือมีทางเข้า-ออกที่ปลอดภัยหลายช่องทาง 3.จัดสถานที่พักคอยสำหรับญาติ รวมทั้งจำกัดการเข้าออก 4.ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งานและติดตั้งเพิ่มในจุดเสี่ยง 5.จัดระบบคัดกรองโดยเฉพาะผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน และจัดบริการให้เหมาะสมกับความเร่งด่วน รวมทั้งให้สื่อสารกับญาติผู้ป่วยเป็นระยะเพื่อลดความวิตกกังวล 6.จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. 7.จัดหาสัญญาณเตือนภัยหรืออุปกรณ์ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน และมีช่องทางแจ้งเหตุด่วนกับตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเครือข่ายอาสาสมัคร มูลนิธิต่างๆ ในพื้นที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>-ร.ต.อ.ประคอง บุญสุภา รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เหล่าเสือโก้ก จับกุมนายธนภฤติ มั่งพร อายุ 41 ปี ที่ใช้มีดทำร้ายร่างกายภายในห้องฉุกเฉิน รพ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี เบื้องต้นแจ้ง 4 ข้อหา คือ มีอาวุธมีดและพกอาวุธมีด บุกรุกในสถานที่ราชการ พยายามฆ่า และทำให้ทรัพย์สินราชการเสียหาย</p> <p>- พญ.ธรรมพร ปรัดพันธ์ ผอ.รพ.เหล่าเสือโก้ก กล่าวว่า ความเสียหายของเครื่องตรวจวัดหัวใจและเครื่องมือแพทย์มีมูลค่า 225,000 บาท แม้ผู้ต้องหาจะขอโทษ แต่ต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายดังกล่าว</p> <p>- พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมารับโทษตามกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกพื้นที่มีมาตรการในการป้องกันเหตุในลักษณะนี้ การออกตรวจตรา การบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสืบสวนสอบสวนทุกคดีด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม นำผู้ก่อเหตุมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้โดยเร็ว</p>
มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ	<p>บุหรี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย ในฐานะประธานรัฐสภาที่กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (ปี 2550-2551) กล่าวถึงกรณี นายดอน ปรมดีรัตน์ รมว.ต่างประเทศ ทำหนังสือลับที่สุดถึงนายกฯ ขอให้ใช้อำนาจฝ่ายบริหารยุติการฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก บ.ฟิลลิป มอริริสา เมื่อปี 2559 จากการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรนำเข้าบุหรี ว่า รัฐบาลไทยมีข้อมูลหลักฐานเพียงพอต่อการฟ้องร้อง และเป็นคนละประเด็นกับกรณีที่รัฐบาลไทยถูกรัฐบาลฟิลิปปินส์ฟ้องร้ององค์การการค้าโลก ซึ่งตนและนักวิชาการควบคุมยาสูบ 53 คน ได้ยื่นหนังสือถึงนายกฯ เพื่อขอให้รัฐบาลฟ้องร้องต่อให้สำเร็จ พร้อมส่งข้อมูลสนับสนุนการดำเนินการให้คณะอัยการด้วย</p> <p>ด้าน นายวศิน พิพัฒน์ฉัตร ผู้ช่วยผอ.ศูนย์วิจัยจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า จากเนื้อหาของเอกสารลับ รมว.การกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงแต่พันธกรณีของไทยภายใต้การค้าโลก แต่ลืมว่าไทยก็มีพันธกรณีตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกด้วยเช่นกัน ดังนั้น การตีความพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศของทั้ง 2 องค์กร จึงต้องให้สอดคล้องกันด้วย</p>
ไทยโพสต์ ผจก.รายวัน	<p>คำพิพากษาพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว ขณะนี้มีผู้บริโภคร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 เข้ามายังกรมการค้าภายใน 2 กรณี คือ การเข้ารับการรักษาอาการท้องเสีย ถูกคิดค่าใช้จ่ายรวม 3 หมื่นบาท และเรื่องราคาขายแพงเกินจริง ซึ่งกรมการค้าภายในอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ กรณีรักษาอาการท้องเสีย เบื้องต้นพบว่าราคาแพงเกินจริง และรักษาเกินจริง หลายรายการ ส่วนกรณียาแพง พบว่า คิดราคาแพงกว่าท้องตลาดจริง ซึ่งจะเรียกให้รพ.ที่ถูกร้องเรียนมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป หากไม่สามารถชี้แจงได้ จะดำเนินการตามกฎหมาย โดยมีโทษกรณีค้ากำไรเกินควร จำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>กรมการค้าภายในได้จัดทำประกาศคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ที่กำหนดให้โรงพยาบาลเอกชน ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย ต้องแจ้งราคาซื้อขายให้แก่กรมการค้าภายใน เพื่อนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์เสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอให้ น.ส.ชุตินา บุญประภัสร์ รมช.พาณิชย์ ในฐานะประธานกร.ลงนาม ก่อนนำลงราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ คาดว่าจะลงนามได้ภายในสัปดาห์นี้ และมีรายงานว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ติดต่อขอเข้าพบ น.ส.ชุตินา โดยจะนำอดีตนายกสมาคมรพ.เอกชนมาด้วย 3-4 คน เพื่อหารือมาตรการควบคุมราคาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ ซึ่งหากเข้าพบก่อนลงนามออกประกาศ กกร. ก็มองได้ว่าเป็นการเข้ามาลอบบี้เพื่อไม่ให้มีการใช้มาตรการที่เข้มงวด แต่ถ้าพบหลังจากนั้นจะไม่มีผลต่อการออกมาตรการภายใต้ประกาศ กกร.</p>
ข่าวสด	<p>เพิ่มทักษะดูแลผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ กรมฯ จึงพัฒนาทักษะการดูแลแบบประคับประคองและการดูแลผู้สูงอายุของพยาบาลที่ให้การดูแลระยะยาว</p> <p>นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า สถาบันฯ และคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ ได้ร่วมมือกับ Geriatric Education & Research Institute (GERI) และ Kho Teck Paut Hospital สาธารณรัฐสิงคโปร์ จัดอบรมทักษะสำหรับพยาบาลที่ให้การดูแลระยะยาวในประเทศไทย 5 รุ่น เพื่อพัฒนาทักษะให้เป็นผู้ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถานบริการ</p>
มติชน คอลัมน์	<p>เตือนภัยกรรมเสริมหน้าอก</p> <p>-เสนอบทความว่า นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนการทำคัลยกรรมเสริมความ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ส่องโรคไขสุขภาพ เว็บสปริงนิวส์	งาม อาทิ การเสริมจมูก เสริมคาง ทำตา 2 ชั้น ปรับรูปหน้าเรียว ฯลฯ โดยเฉพาะการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอก ก่อนรับ บริการควรปรึกษาแพทย์และตรวจสอบโครงสร้างร่างกาย และตรวจสอบสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ได้ที่ www.mrd-hss.moph.go.th
ข่าวสด	<p>ครีมหน้าขาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรณี บก.ปคบ. จับผู้ผลิตครีมหนี ปริญญา ในพื้นที่ จ.หนองคาย ที่ผู้บริโภคส่วนหนึ่งหลงเชื่อซื้อมาใช้แล้วได้รับความเสียหาย พบว่ามีแหล่งผลิตครีมนี้อยู่อีกมากมายในเขต พื้นที่ภาคอีสาน</p> <p>พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า จากการศึกษาของสถาบันโรคผิวหนัง พบว่า ครีมหน้าขาวมีสาร อันตรายถึงร้อยละ 25 โดยสารปรอทพบบ่อยที่สุด รองลงมาคือ สารไฮโดรควิโนน และกรดวิตามินเอ พืชที่สำคัญของสาร ปรอทคือ 1.พืชต่อผิวหนัง 2.พืชต่อระบบประสาท ทำให้มีอาการสั่น ปลายประสาทอักเสบ การทรงตัวผิดปกติ ชักกระตุก ซึมเศร้าหรือเกิดประสาทหลอนได้ 3.พืชต่อดับและไต ทำให้เกิดภาวะตับอักเสบและไตอักเสบได้ในระยะยาว 4.พืชต่อ ระบบเลือด ทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง และ 5.หากใช้ระหว่างตั้งครรภ์ สารปรอทจะดูดซึมสู่ทารก และมีความเสี่ยงที่จะทำให้ ทารกสมองพิการและปัญญาอ่อนได้</p>
มติชน	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 14 พ.ค. พบผู้ป่วย 20,733 ราย เสียชีวิต 25 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุ 5-14 ปี รองลงมา 15-34 ปี และแรกเกิดถึง 4 ปี ตามลำดับ ภาคกลางพบผู้ป่วยมากที่สุด รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ สัปดาห์นี้มี ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 1,230 ราย มากกว่าช่วงเดียวกันของปี 2561 ประมาณ 2 เท่า คาดว่าจะพบผู้ป่วย เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ ประกอบกับประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน แนะนำประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค</p>
ไทยโพสต์ สยามรัฐ	<p>ป้องกันผู้สูงอายุหกล้ม</p> <p>-เสนอสุภีข่าว นพ.อัฉริยะ แพงมา เลขานุการ สพล. กล่าวว่า พบ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการใน ระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยสาเหตุการพลัดตกหกล้มมากขึ้น ใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินด้วยสาเหตุการพลัดตกหกล้มวัน ละกว่า 140 ครั้ง และมีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจากการหกล้มเฉลี่ยวันละ 2 คน สาเหตุสำคัญคือ ความเสื่อมถอยของร่างกาย แนวทางการป้องกันแบ่งเป็น การป้องกันในระดับปฐมภูมิ คือ การส่งเสริมสุขภาพ รับประทานอาหารให้เพียงพอ เน้นผัก และผลไม้ หมั่นออกกำลังกายเพื่อการเดินเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เน้นฝึกการทรงตัวและการเคลื่อนไหว ควร เปลี่ยนท่าช้า ๆ เพื่อป้องกันภาวะความดันตก หน้ามืด วิงเวียน การป้องกันในระดับทุติยภูมิ โดยปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายใน บ้านให้เหมาะสม และการป้องกันในระดับตติยภูมิ คือ ป้องกันการหกล้มซ้ำ โดยหมั่นให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อลดความ เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น</p>
ไทยโพสต์ สยามรัฐ	<p>การทดลองวัคซีนเอดส์</p> <p>-เสนอสุภีข่าว นพ.ศุภชัย อุษณัม ที่ปรึกษาโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยมี ประสบการณ์ในการศึกษาทดลองวัคซีนเอดส์กับหลายภาคส่วน ทั้งองค์การอนามัยโลก สหรัฐอเมริกา และบริษัทวัคซีน ต่าง ๆ ซึ่งเงื่อนไขของไทยในการเข้าร่วมทดลองคือ หากสามารถขึ้นทะเบียนเป็นวัคซีนได้ คนไทยต้องได้ใช้วัคซีนนี้เป็น ประเทศแรกและราคาต้องอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ สำหรับการทดลองโครงการ RV144 ระยะที่ 3 เมื่อปี 2552 ซึ่งฉีดวัคซีน ให้กับกลุ่มผู้ไม่ติดเชื้อเอชไอวีที่ จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี 16,000 คน พบว่าวัคซีนปูพื้น (ALVAC) และวัคซีนกระตุ้น (AIDSVAX) ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันผู้ติดเชื้อให้สูงขึ้นได้และลดการติดเชื้อได้ร้อยละ 31.2 □</p>
ไทยรัฐ	<p>ไขหวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธิตี แสงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ระบุว่า 7 กลุ่มเสี่ยงควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ 2.เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี 3.ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัดและเบาหวาน 4.ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือ ตัวเองไม่ได้ 6.ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ และ 7.ผู้ที่มีโรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า 100 กก. หรือค่า BMI มากกว่า 35 กก. ต่อตรม. โดยรพ.บ้านโป่งจะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่แก่กลุ่มเสี่ยง ฟรี ตั้งแต่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2562</p>